

ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ)
วันจันทร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้อง ๔๐๙ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์

ผู้มาประชุม

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ	คณบดีคณะอักษรศาสตร์	ประธานกรรมการ
๒	รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	กรรมการ
๓	อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน	รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา	กรรมการ
๔	ศาสตราจารย์ ดร.กรภข อุตตวิริยะนุภาพ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปันสุวรรณ	รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย	กรรมการ
๖	อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต	หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์	กรรมการ
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่งศ์พันธ์	หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์	กรรมการ
๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ชีชมประเสริฐกุล	หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	กรรมการ
๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล	หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก	กรรมการ
๑๐	อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล	หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส	กรรมการ
๑๑	อาจารย์สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไร่สัย	หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ	กรรมการ
๑๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน ศิริวงศ์วัฒนา	รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์	กรรมการ
๑๓	อาจารย์นาคยา อยู่คง	รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๔	อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๖	อาจารย์ ดร.ฟรานซิส นันตะสุคนธ์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๗	อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๘	อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๙	นายชัชชัย กสิวานิชยกุล	ผู้แทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๒๐	นายภฤชดา ไพรวรรณ	หัวหน้างานบริหารและธุรการ	เลขานุการฯ
๒๑	นางรสร จันทรสิงขรณ์	นักวิชาการอุดมศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูจรินทร์ อธิพิงษ์	หัวหน้าภาควิชาภาษีสงคีต	ลาประชุม
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน	หัวหน้าภาควิชาปรัชญา	ลาประชุม
๓	อาจารย์อรรณา คือเบล	หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน	ลาประชุม
๔	อาจารย์จิราวรรณ เกียรติโพธา	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	ลาออก
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณ์รัฐพัตถนันท์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	อาจารย์จิตรนันท์ กลิ่นน้อย	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
๒	อาจารย์ ดร.พิภู บุซบง	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกการจัดจ้าง โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ
สาขาวิชาเอเชียศึกษา

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าตามที่คณะอักษรศาสตร์ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ สาขาวิชาเอเชียศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีการคัดเลือกนั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ก) กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีการคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก และได้แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๒. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนนะวิน
๓. อาจารย์จิตรนันทน์ กลิ่นน้อย
๔. นายชัชชัย กสิวานิชยกุล
๕. นางบุรียา แดงพันธ์

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขอให้คณะฯ พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ดังต่อไปนี้

๑. คิดค้นความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่เป็นผลสำเร็จ
๒. ปรับปรุงความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก
๓. ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ปรากฏว่ามีฝีมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รัชชมณี เพื่อขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา และให้แจ้งกองทรัพยากรมนุษย์ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ คณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ อาจารย์จิววรรณ เกียรติโพธา ขอลาออกจากกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ

สรุปเรื่อง อาจารย์จิววรรณ เกียรติโพธา ประสงค์ขอลาออกจากกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย Grenoble Alpes ประเทศฝรั่งเศส มีกำหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อาจารย์จิววรรณ เกียรติโพธา ลาออกจากกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนอาจารย์จิววรรณ เกียรติโพธา ประกอบด้วย

คณบดี	ประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชา	กรรมการ
เลขานุการคณะอักษรศาสตร์	เลขานุการ
นางมณี เพื่อกหอม	ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ การสรรหาคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ในคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

สรุปเรื่อง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ ๑๕๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนสายสนับสนุนในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดทำขั้นตอนการดำเนินการและกำหนดระยะเวลาการดำเนินการดังนี้

วันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒	สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ประเภท ผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ณ สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทน คณาจารย์ประจำในคณะ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒	ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	รายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบขั้นตอนการดำเนินการและกำหนดระยะเวลาการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตะวิริยะนุภาพ ประกอบด้วย

คณบดี	ประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส	กรรมการ
เลขานุการคณะอักษรศาสตร์	เลขานุการ
นางมณี เพื่อกหอม	ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขัน

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่

- นางสาวนัทธมน แดงรัตนา รหัสประจำตัว ๐๕๕๘๐๑๘๐
- นางสาวอันญะนิน บินดุส๊ะ รหัสประจำตัว ๐๕๕๘๐๔๑๓
- นางสาวณัฐพร อภิสรพาณิชย์ รหัสประจำตัว ๐๕๕๙๐๑๑๑
- นางสาวปรารณา ปานโบ รหัสประจำตัว ๐๕๕๙๐๒๐๙

เนื่องจากได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

และขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่

- นางสาวกุลญาภา กิตติวงษ์กำจร รหัสประจำตัว ๐๕๕๙๐๐๒๖
- นางสาวชนาธินาถ ปฐมเสรี รหัสประจำตัว ๐๕๕๙๐๐๖๕
- นางสาวศิริประภา แดงกลีบ รหัสประจำตัว ๐๕๕๙๐๓๕๐

เนื่องจากได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทย (ทั่วประเทศ) ประจำปี ๒๐๑๙ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการประเทศเกาหลี และศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลรวม ๒,๐๐๐ บาท ให้แก่นางสาวนัทธมน แดงรัตน์ รหัสประจำตัว ๐๕๕๘๐๑๘๐ นางสาวอันญะนิน บินดุส๊ะ รหัสประจำตัว ๐๕๕๘๐๔๑๓ นางสาวณัฐพร อภิสรพานิชย์ รหัสประจำตัว ๐๕๕๙๐๑๑๑ และนางสาวปรารถนา ปานโบ รหัสประจำตัว ๐๕๕๙๐๒๐๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และนางสาวกุลฎาภา กิตติวงษ์กำจร รหัสประจำตัว ๐๕๕๙๐๐๒๖ นางสาวชานาธินาถ ปฐมเสรี รหัสประจำตัว ๐๕๕๙๐๐๖๕ และนางสาวศิริประภา แดงกลับ รหัสประจำตัว ๐๕๕๙๐๓๕๐ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ต่างประเทศแก่นักศึกษา โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ การกำหนดระดับตำแหน่งที่จะให้ใช้เพื่อประเมินให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจำสายสนับสนุน เฉพาะระดับชำนาญการ

สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดให้คณะอักษรศาสตร์ดำเนินการเพื่อเปิดให้มีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจำสายสนับสนุน ในการเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นเฉพาะระดับชำนาญการและระดับชำนาญการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามขั้นตอนและแผนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตร์ ได้สำรวจข้อมูลแล้วเห็นสมควรให้กำหนดจำนวนระดับตำแหน่งที่จะให้ใช้เพื่อประเมินให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจำสายสนับสนุน เฉพาะระดับชำนาญการ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อตำแหน่งในสายงาน	ระดับตำแหน่ง	ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น	จำนวนตำแหน่ง
๑	นักวิชาการอุดมศึกษา	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	๙
๒	นักการเงิน	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	๓
๓	นักพัสดุ	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	๑
๔	นักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	๒
รวม				๑๕

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดจำนวนระดับตำแหน่งที่จะให้ใช้เพื่อประเมินให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจำสายสนับสนุน เฉพาะระดับชำนาญการ จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งและระดับตำแหน่งในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดให้คณะอักษรศาสตร์ดำเนินการประเมินค่างาน เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งและระดับตำแหน่งในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการกำหนดกรอบตำแหน่งและระดับตำแหน่งในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้

๑. นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดงานบริหารและธุรการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๒. นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดงานบริการการศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๓. นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๔. นักการเงิน ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดงานคลังและพัสดุ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และให้เสนอกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ การหารือในการจัดแสดงชิ้นงานสร้างสรรค์

สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอให้คณะฯ สนับสนุนการจัดทำสูจิบัตร จำนวน ๕๐๐ เล่ม (๔ สี) เนื่องจาก อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ จำนวน ๓๐ ชิ้น ณ หอศิลป์กรุงไทย ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนการจัดทำสูจิบัตรแก่อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ โดยอนุมัติงบประมาณเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และให้เบิกจ่ายจากแหล่งเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ โครงการพัฒนานักศึกษา : Visionary Arts 2019

สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาประสงค์ขออนุมัติโครงการพัฒนานักศึกษา Visionary Arts 2019 โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑,๑๕๒,๓๘๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา Visionary Arts 2019 โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑,๑๕๒,๓๘๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ (ร่าง) ประกาศฯ ของศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง คณะกรรมการอำนวยการของศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการบริการวิชาการที่เก็บเงินค่าลงทะเบียนโดยมีภาควิชาบริหารจัดการก่อนมีประกาศนี้และประสงค์จะดำเนินการต่อไปแต่มีศูนย์ฯ ประสานงานให้ ที่ประชุมฯ มีมติดังนี้

๑. ให้นำเงินร้อยละสี่ของรายรับจากการดำเนินการเข้าเป็นค่าบำรุงของมหาวิทยาลัย
๒. ให้นำเงินร้อยละเจ็ดของรายรับจากการดำเนินการเข้าเป็นเงินรายได้ของศูนย์ฯ
๓. เงินรายได้สุทธิให้ดำเนินการตามประกาศของศูนย์ฯ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.

นายฤชดา ไพรวรรณ
ผู้จดยางานการประชุม